



# ยกกระดับชีวิตชาเลนจ์ จุฬารฯ แชมป์ต้นกล้าสีเขียว



เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน  
6 ธนาคารกรุงไทย จึงได้ทำโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีเขียว” ขึ้น เพื่อให้ผลิต นักศึกษาได้ส่งโครงการ

ดี ๆ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เข้ามาประชันไอเดียกัน สำหรับโครงการประจำปี 2555 มีนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ เอกชนทั่วประเทศผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 39 ทีม และให้ทั้ง 39 ทีมมาจัดนิทรรศการ พร้อมนำเสนอเรื่อง ราวโครงการ ตั้งแต่การเลือกชุมชน หรือธุรกิจ การ วางแผนกลยุทธ์ การตลาด และการดำเนินโครงการ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และบนพื้นฐานของ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงและยกระดับชุมชน ต่อ ยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น ขณะที่ เด็ก ๆ ในชุมชนมีกิจกรรมสร้างสรรค์ทำ

คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน และมีพิธี มอบรางวัลไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี 14 ของคนนครี อำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งปี นี้ ปรากฏว่านักศึกษา **ทีมชาเลนจ์ไทยหัวใจพัฒนา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** ครัวร์รางวัลชนะเลิศ รับถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท ไปครองได้สำเร็จ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ **ทีมตำบลบ้านเฮา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม**

ได้รับโล่และเงินรางวัล

รวม 225,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ **ทีมตะเบงมาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี** ได้รับโล่ และเงินรางวัลรวม 210,000 บาท ทั้ง 3 ทีมยังได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานต่าง ประเทศอีกด้วย

นายวรภัต อินยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า โครงการที่นักศึกษาส่งเข้ามา ร่วมประกวด ตลอดจนการทำกิจกรรม นักศึกษาไม่เพียง เข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังสามารถนำไปใช้ได้จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การพัฒนาภูมิปัญญา การทำชมรมประจำท้องถิ่น การ พัฒนาพืชผลทางการเกษตร รวมไปถึงสมุนไพรต่าง ๆ การที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้คิดใน เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั้น ยังนับเป็นการ พัฒนาความคิด ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง ทำให้รู้จัก ประเมินตน รู้จักความพอเพียง มีการบริหารความเสี่ยง สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาและชุมชนมีการดำรงชีวิตที่ เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความสุข

สำหรับทีมชาเลนจ์ไทยหัวใจพัฒนา ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ปรกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ **นางสาวดาราทอง พุทธิธนาธร, นางสาวอภิชญา กอวัฒนา, นางสาวชนน คลังสุภาวิพัฒน์, นางสาวชลธิชา ญุ่นฤทธิ์ชัย และ นายสุรพัชร บำรุงสุข** ชั้นปีที่ 3 คณะการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยน้อง ๆ ตระหนัก ถึงปัญหาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของอาชีพ ช่างชาเลนจ์ จึงได้มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนกลุ่มนี้ที่ถูกสังคมละเลย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น โดยเข้าไปพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน ทั้งยัง ได้ส่งเสริมและสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในชุมชน เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เข้าไปพัฒนา กอง ทุนและระบบการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของคนใน ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบระเบียบมีความถูก ต้องมากขึ้น

นางสาวดาราทอง พุทธิธนาธร หัวหน้าทีม กล่าว ว่า จุดเด่นของโครงการคือ การนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นใน สังคมเมืองแต่ถูกละเลยมานำเสนอ โดยเฉพาะเรื่องของ อาชีพคนช่างชาเลนจ์เก็บขยะ พวกเราคิดว่าโครงการของ เราอาจจะต้องและวัดผลยาก แต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ จุดประกายให้คนในสังคมเห็นถึงปัญหาแล้ว สามารถเฝ้า ระวังและช่วยกันพัฒนาแก้ไขต่อไปได้.

**สาวสายเดี่ยว**